

# ซีเอเทคโนโลยีขยายปีกรุกเข้าธุรกิจแอปพลิเคชัน บวงจร ซื้องิจการ บริษัท Rally Software

ซีเอเทคโนโลยีขยายปีกรุกเข้าธุรกิจแอปพลิเคชันบวงจร ซื้องิจการ บริษัท Rally Software เพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจ เปลี่ยนใช้แอปพีได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทซีเอ เทคโนโลยีประกาศ ว่าได้ลงนามในข้อตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทRally Software Development Corp.ซึ่งเป็นผู้นำในด้าน ซอฟต์แวร์และเซอร์วิส Agile. ที่ใช้ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ด้วยมูลค่า 19.50 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งรวมแล้วเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 480 ล้านดอลลาร์ โดยชำระเป็นเงินสดในการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้งข้อตกลงนี้ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการผู้อำนวยการของทั้ง 2 บริษัท และคาดว่าจะมีผลบรรลุในช่วงไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2016 ของบริษัทซีเอ เทคโนโลยี

ปัจจุบันบริษัทแรลลี่ซอฟต์แวร์ ที่ตั้งอยู่ที่เมืองโบลเดอร์ มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพนักงานรวมประมาณ 500 ราย กระจายอยู่ตามสำนักงานต่างๆ ใน 4 ทวีปทั่วโลก และมียอดขายในปีงบประมาณ 2015 จำนวน 88 ล้านดอลลาร์

“ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันกำลังเปลี่ยนโลก และส่งผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจแบบเดิม รวมทั้งนำเอาประสบการณ์แปลกใหม่อย่างสิ้นเชิง มาสู่ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวไปจนถึงภาคการเงินธนาคาร และเพื่อที่จะแข่งขันได้ในวันข้างหน้า ธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูงให้ได้อย่างรวดเร็วและต้องวางใจได้ในการใช้งานอีกด้วย” ไมค์ เกรกัวร์ ซีอีโอ บริษัทซีเอ เทคโนโลยี กล่าวพร้อมเสริมว่า บริษัทแรลลี่เป็นบริษัทผู้นำในด้านซอฟต์แวร์และเซอร์วิสในการพัฒนา ซึ่งจะมาเสริมทัพให้กับ บริษัทซีเอ เทคโนโลยีในด้าน DevOps และ การบริหารจัดการระบบคลาวด์ โดยซอฟต์แวร์นี้จะทำให้นักพัฒนาได้บรรลุ ความฝันที่ต้องการในการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้เพื่อตอบสนอง ความท้าทายทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วฉับพลัน ดังนั้นการรวมกิจการกับบริษัทแรลลี่ครั้งนี้ จะทำให้ ฝันของนักพัฒนา หลายล้านคนทั่วโลกกลายเป็นความจริง และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีผ่านระบบซอฟต์แวร์ ทำได้ดีแล้วการดีครั้งนี้ จะทำให้ เราสามารถทำงานได้อย่าง มีความยืดหยุ่นและรวดเร็ว รวมทั้ง ทำให้ธุรกิจระดับเอ็นเทอร์ไพรซ์สามารถยืดหยุ่นในการทำงานได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ของบริษัทแรลลี่มีผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ 35 ประเทศทั่วโลก ในแทบทุกอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ โดยมีการใช้งานในบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ และตลอดจน แบรรนด์ ที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากล ซึ่งในจำนวนผู้ใช้งานนี้ มีมากกว่า 35 รายที่ติดอันดับบริษัทใหญ่ที่สุดในการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์จูน 100 โดย ลูกค้าธุรกิจ

เหล่านี้ ต้องใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ Agile และงานที่ปรึกษา ของการเปลี่ยนผ่านซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัท แรลลี่มีประสบการณ์มากที่สุด

การเข้าซื้อกิจการของบริษัทแรลลี่ เป็นก้าวอย่างที่สำคัญของบริษัทซีเอ เทคโนโลยี ในทางยุทธศาสตร์ที่จะช่วยให้ ลูกค้าผู้ใช้งานสามารถเติบโตได้ในธุรกิจแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ กลายมาเป็นเรื่องปกติ ที่พบเห็นได้ ทั่วไปในทุกแง่มุมทางธุรกิจ ของโลกเราในปัจจุบัน

ทิม มิลเลอร์ ประธานและซีอีโอ บริษัทแรลลี่ ได้เสริมเช่นกันว่า “ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์เป็นหลักอย่างใน ปัจจุบัน การผนึกกำลังระหว่างบริษัทแรลลี่และซีเอ เทคโนโลยีในครั้งนี้ จะช่วยให้ลูกค้าของบริษัทเราทั้งสอง สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของตลาด ได้ดีขึ้นกว่าเดิม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างผลลัพธ์ จากการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเร่งจังหวะการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้ทางบริษัทซีเอเทคโนโลยีและแรลลี่ ต่างก็มีประวัติการทำงานร่วมกันมานานมากกว่า 4 ปี และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของก้าวใหม่ของความสัมพันธ์ ที่จะนำเสนอสิ่งดีๆ ให้กับทางลูกค้าของซีเอ เทคโนโลยีและของ บริษัทแรลลี่ ต่อไปในอนาคต”

บริษัทวิจัยชั้นนำในวงการอย่างฟอเรสเตอร์และไอดีซีได้ระบุเช่นกันว่าวิธีการทำงานของ ซอฟต์แวร์ Agile คือ ทิศทางหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต

จากข้อมูลของบริษัทฟอเรสเตอร์ มี 69 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามจากจำนวน 560 ราย ที่อยู่ใน ระดับขั้นผู้มีอำนาจตัดสินใจ ในการสำรวจ Forrester Forrsights Software Survey ได้ระบุว่ามีความสนใจ หรือ วางแผนที่จะนำมาใช้ หรือได้ใช้งาน Agile ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมี 63 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบ แบบสอบถามในการสำรวจเดียวกันนี้ได้ตอบในเชิงคล้ายกัน ในเรื่องการใช้งาน แพลตฟอร์มในการพัฒนาและการดูแลรักษาระบบซอฟต์แวร์

ทางด้านบริษัทวิจัยตลาดอย่าง IDC ได้คาดการณ์ยอดการเติบโตสูงสำหรับซอฟต์แวร์ Agile ALM ด้วยการวิเคราะห์ห่วงจร อายุการใช้งาน ของแอปพลิเคชัน Agile ALM ว่า ถ้าดูกันในระดับโลก ซอฟต์แวร์ Agile มียอดรายรับในปี 2012 สูง ถึง 211.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ มียอดการเติบโตต่อปี สูงถึง 39 เปอร์เซ็นต์ และยอดรายได้นี้จะสูงถึงระดับ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2017

ในการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ทางบริษัท Qatalyst Partners เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทซีเอ เทคโนโลยี และบริษัท Wilson Sonsini Goodrich & Rosati เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในขณะที่ทางธนาคาร Deutsche Bank เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท Rally Software Development Corp. และบริษัท Cooley LLP เป็นที่ ปรึกษาทางกฎหมาย

ดูข้อมูลอื่น และความเห็นต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ <http://ca.com/invest>

เกี่ยวกับบริษัท Rally Software Development Corp.

บริษัท Rally Software Development Corp. เป็นผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำระดับโลกของซอฟต์แวร์ และเซอร์วิสระดับเอนเทอร์ไพรซ์ ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานพัฒนาระบบ โดยปัจจุบันหลายบริษัทได้ใช้โซลูชันของบริษัทแรลลี่ เพื่อเร่งจังหวะการทำงาน ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อภาวะตลาดปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านความต้องการของผู้ใช้งาน แพลตฟอร์ม Rally SaaS ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่หลายบริษัทและหน่วยงาน ทำการบริหารจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้จัดวางการพัฒนาซอฟต์แวร์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ให้ประสานสอดคล้องกัน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ความโปร่งใส เห็นทุกขั้นตอนการทำงาน นอกจากนี้บริษัทแรลลี่ยังให้การปรึกษาและการอบรมเซอร์วิสต่างๆ ในการใช้งานระบบ Agile เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆได้พัฒนานวัตกรรมใหม่นำมาใช้สู่ตลาดต่อไป

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โปรดดูได้ที่เว็บไซต์ <http://www.rallydev.com>.

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ [www.ca.com](http://www.ca.com)